

## THÔNG TIN

### Về nội dung liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke Club Pattaya tại địa chỉ số 192 Nguyễn Tuấn, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

UBND quận thông tin về tình hình hoạt động và các biện pháp đã xử lý đối với cơ sở kinh doanh karaoke Club Pattaya tại địa chỉ số 192 Nguyễn Tuấn, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân như sau:

Sau khi nhận được thông tin cơ sở kinh doanh karaoke Club Pattaya chưa đủ điều kiện hoạt động nhưng đã mở cửa đón khách từ tháng 5/2019; UBND quận đã phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng quận, phường tổ chức kiểm tra đối với cơ sở này. Trên cơ sở kết quả các buổi kiểm tra, khẳng định: cơ sở này chưa có giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Về xử phạt: UBND quận Thanh Xuân đã ra các Quyết định xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính “Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự”, số tiền phạt 10 triệu đồng; không có giấy đăng ký kinh doanh và không thực hiện bản quyền âm nhạc, số tiền 24 triệu đồng. UBND quận đã yêu cầu chủ cơ sở cam kết chấm dứt hoạt động kinh doanh karaoke khi chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật;

UBND quận đã phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiểm tra đột xuất 02 lần: lần 1 vào hồi 22h00 ngày 21/5/2019 (*cơ sở đóng cửa không hoạt động*); lần 2 vào hồi 21h30 ngày 22/5/2019, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm: Hoạt động kinh doanh karaoke không có giấy phép kinh doanh karaoke và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lỗi vi phạm trên với số tiền 35 triệu đồng.

Ngày 28/5/2019, UBND phường Nhân Chính đã kiểm tra đột xuất; tại thời điểm kiểm tra cơ sở không có khách hát. Ngày 06/6/2019, đoàn kiểm tra liên ngành phường Nhân Chính tiếp tục kiểm tra, cơ sở vẫn lén lút hoạt động. UBND phường Nhân Chính đã ra quyết định xử phạt cơ sở với 2 lỗi vi phạm: “Sử dụng nhân viên phục vụ một phòng karaoke vượt quá số lượng theo quy định” với số tiền 4 triệu đồng; vi phạm về an toàn thực phẩm, số tiền 14 triệu đồng và yêu cầu cơ sở thực hiện nghiêm việc chấm dứt hoạt động khi chưa đủ điều kiện.

Với tất cả các lỗi vi phạm bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ sở này đã thực hiện nộp phạt tại Kho bạc nhà nước, đồng thời đã cam kết tiến hành hoàn thiện các thủ tục cấp phép và chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định.

Để giám sát hoạt động của cơ sở karaoke Club Pattaya, kiên quyết không để cơ sở hoạt động khi chưa đủ điều kiện hoạt động kinh doanh karaoke, UBND quận chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất cơ sở, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định; chỉ đạo công an phường Nhân Chính cấm chốt giám sát cơ sở; UBND phường Nhân Chính chịu trách nhiệm trước UBND quận nếu để cơ sở

karaoke Club Pattaya hoạt động kinh doanh khi chưa đủ điều kiện hoạt động. Từ ngày 26/7/2019 đến nay, UBND quận đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an quận liên tục kiểm tra, giám sát cơ sở 02 lần/1 ngày; UBND phường Nhân Chính chỉ đạo lực lượng công an phường đặt trạm tuần tra ngay cạnh cơ sở tại đường Nguyễn Tuân để giám sát. Đồng thời đề nghị nhân dân trên địa bàn quận nếu phát hiện cơ sở còn hoạt động khi chưa đủ các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke báo cho chính quyền địa phương để giải quyết, xử lý.

Với các biện pháp quyết liệt, cho đến thời điểm hiện tại, cơ sở karaoke Club Pattaya tại địa chỉ số 192 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã dừng hoạt động./.